



Người ký: Tỉnh ủy
Thanh Hóa
Thời gian ký: 31.05.2021
17:22:36 +07:00

TỈNH ỦY THANH HOÁ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Số 05 - CT/TU

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 5 năm 2021

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về tăng cường công tác phát triển đảng viên
của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới

Trong những năm qua, thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng, củng cố tổ chức đảng, phát triển đội ngũ đảng viên cả về số lượng và chất lượng. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được hơn 29.900 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh lên trên 230.000 đảng viên, tăng 2,08% so với nhiệm kỳ 2010-2015; bình quân hằng năm kết nạp được 5.980 đảng viên. Đã xóa được tình trạng thôn, bản chưa có đảng viên và khắc phục được tình trạng chi bộ sinh hoạt ghép ở thôn, bản khu vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ đảng viên là nữ, là người dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo, là đoàn viên thanh niên được nâng lên; trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị của đảng viên ngày càng cao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Tỷ lệ đảng viên trên tổng dân số của tỉnh còn thấp (bình quân 100 người dân mới có hơn 06 người là đảng viên), chưa tương xứng với truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của tỉnh; nhiều tổ chức cơ sở đảng không đạt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hằng năm và cả nhiệm kỳ; công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên ở thôn, tổ dân phố còn gặp nhiều khó khăn, có chi bộ nhiều năm không kết nạp được đảng viên mới; số lượng đảng viên kết nạp trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn rất thấp so với tổng số lực lượng lao động; việc kết nạp đảng đối với học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên chưa tương xứng với nguồn tiềm năng. Việc quản lý đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú còn nhiều khó khăn; số đảng viên bỏ sinh hoạt, đảng viên bị xóa tên, đảng viên xin ra khỏi Đảng có xu hướng gia tăng.

Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là do: Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác phát triển đảng viên; chưa xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp cụ thể để tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên; phần lớn lực lượng lao động trong độ tuổi thanh niên đi làm việc ở các đô thị lớn, ít ở nơi cư trú; nhiều chủ doanh nghiệp chưa tích cực hợp tác, ủng hộ việc phát triển đảng viên, đoàn viên, thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; một bộ phận thanh niên, học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động chưa xác định đúng đắn động cơ, lý tưởng cách mạng, bàng quan, không thiết tha tham gia sinh hoạt đoàn thể, thiếu ý chí phấn đấu, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ vinh quang của Đảng.

Để tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng nói chung và xây dựng đội ngũ đảng viên nói riêng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác phát triển đảng viên; phải xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của công tác xây dựng Đảng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục và phải đạt được kết quả rõ rệt, nhằm tăng cường lực lượng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên và tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp. Hằng năm, lấy kết quả thực hiện kết nạp đảng viên mới là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tổ chức đảng, đảng viên và cá nhân người đứng đầu cấp ủy.

2. Căn cứ chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và tình hình thực tiễn ở địa phương, các cấp ủy, tổ chức đảng phải xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên hằng năm, xác định rõ chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới theo từng quý và phân công các đồng chí cấp ủy viên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; phấn đấu hằng năm toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp 3.000 đảng viên mới trở lên. Định kỳ hằng quý phải rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo hoàn thành kế hoạch kết nạp đảng viên mới đã đề ra.

3. Cùng với phát triển về số lượng, phải đặc biệt coi trọng chất lượng kết nạp đảng viên; đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử

thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn. Cần quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo, với phương châm "Ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên".

Trong giai đoạn 2021-2025, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến rõ nét trong việc phát triển đảng viên là đoàn viên thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, trường trung học phổ thông. Cấp ủy, chi bộ các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, trường trung học phổ thông cần làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, nâng cao hơn nữa tỷ lệ phát triển đảng viên trong số giáo viên trẻ và học sinh, sinh viên.

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 23/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng, các đoàn thể và kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đủ tiêu chuẩn vào Đảng.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng các hình thức thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia, qua đó phát hiện nhân tố tích cực, nhất là đoàn viên thanh niên, công nhân, người lao động có thành tích, gương mẫu trong các phong trào, có uy tín trong nhân dân để có kế hoạch bồi dưỡng, giao nhiệm vụ cho quần chúng rèn luyện, thử thách, tạo nguồn kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng.

5. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong mọi công việc; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên; thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc xét miễn sinh hoạt đảng đối với đảng viên là cán bộ nghỉ hưu, sức khỏe yếu; đổi mới cách thức quản lý đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú; đề cao tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình, nâng cao trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt chi bộ.

6. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách, chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này.

7. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban của Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được quán triệt sâu rộng đến các chi bộ đảng để thực hiện./.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
(Đã ký)
Lại Thế Nguyên**

**ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN
VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH**

SAO LỤC

Số 16-SL/ĐUK

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 6 năm 2021

Sao lục: Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới.

Nơi nhận:

- Các đảng ủy, chi bộ cơ sở,
- Các đ/c UVBCH; UVUBKT đảng ủy Khối,
- Cán bộ các ban, đoàn thể của ĐUK,
- Lưu VP.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÍNH VĂN PHÒNG**

Lê Văn Vinh